



ประกาศด้านศุลกากรสงขลา

ที่ ๙ / ๒๕๖๖

เรื่อง ขายทอดตลาดของตกค้าง (ครั้งที่ ๓)

ด้วยด้านศุลกากรสงขลา สำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔ กรมศุลกากร จะทำการขายทอดตลาดของตกค้าง ตามเพิ่มเติมคดีด้านศุลกากรสงขลา คดีของตกค้าง ๓/๙.๕.๖๖ (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้) โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันพุธ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการด้านศุลกากรสงขลา ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการขายทอดตลาดของตกค้าง

๑. ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลถือว่าได้รับทราบ ยอมรับ และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขในการประมูลขายทอดตลาดของตกค้างดังกล่าว ตามที่ด้านศุลกากรสงขลา กำหนด เมื่อตกลงเข้าร่วมประมูลขายทอดตลาดของตกค้างแล้ว จะโต้แย้งใด ๆ จากด้านศุลกากรสงขลาไม่ได้ทั้งสิ้น

๒. การขายทอดตลาดของตกค้างตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นการประมูลขายของตกค้างตามสภาพที่เป็นอยู่ และเป็นการประมูลด้วยวาจา ผู้ชนะการประมูลหรือผู้ประมูลได้ หมายถึง ผู้ที่เสนอราคาสูงสุดและของตกค้างนั้น ๆ ได้รับการประกาศให้ขายได้หรือรับราคาได้จากคณะกรรมการจำหน่ายของตกค้างในวันขายทอดตลาด

๓. ผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล ได้ที่เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนด้านศุลกากรสงขลา ในวันพุธ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. พร้อมแนบหลักฐานดังนี้

(๑) บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ

(๒) กรณีนิติบุคคล ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมแนบบัตรประจำตัวของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้น ๆ

(๓) กรณีผู้เข้าประมูลกระทำในนามบุคคลอื่น ต้องมีหนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๔. ผู้ประสงค์จะเข้าสู่ราคาจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูล และวางเงินค้ำประกันการประมูลเป็นเงินสด จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ในวันพุธ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. เท่านั้น ทั้งนี้ ด้านศุลกากรสงขลาจะคืนเงินค้ำประกันหลังจากการขายทอดตลาดของตกค้างเสร็จสิ้น ยกเว้นผู้ที่ชนะการประมูลและได้รับการอนุมัติขายจากด้านศุลกากรสงขลาจะได้รับเงินค้ำประกันการประมูลคืนในวันที่ชำระเงินค่าซื้อของตกค้างครบถ้วนเต็มจำนวน

/๕. ผู้เข้าประมูล...

E 315206 (จนท.)

E315164

๕. ผู้เข้าประมูลจะต้องพิจารณาตรวจสอบสภาพ จำนวน ปริมาณ คุณสมบัติ ข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและอื่น ๆ ของของตกค้างที่จะขายทอดตลาด หากได้มีการพิจารณาอนุมัติขายของตกค้างให้กับผู้ชนะการประมูลแล้ว คณะกรรมการฯ จะถือว่าผู้ชนะการประมูลได้พอใจและยอมรับในของตกค้างนั้นแล้วโดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ในภายหลัง คณะกรรมการฯ จะไม่รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องไม่ว่ากรณีใด ๆ แม้ว่าจะมีความผิดพลาดในรายละเอียดของของตกค้างที่แจ้งไว้ในบัญชีรายการของตกค้างที่ทำการขายทอดตลาดก็ตาม

๖ ผู้ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิเข้าร่วมเสนอราคา ณ บริเวณสถานที่ประมูล ที่ทำการด้านศุลกากรสงขลา โดยการขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจาต่อหน้าคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดของตกค้าง โดยผู้เข้าร่วมประมูลจะได้รับป้ายยกเสนอราคาที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วในการยกป้ายเสนอราคาแต่ละครั้ง จะต้องเสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถเสนอราคาเพิ่มขึ้นเองได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ประมูลที่เสนอสูงสุดและได้รับการประกาศอนุมัติการขายจากคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดของตกค้าง ถือเป็นผู้ชนะการประมูล และผู้ประมูลจะต้องลงนามในหนังสือแสดงการรับทราบและยอมรับผลการประมูลฯ กับด้านศุลกากรสงขลาทันที

๗. คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติ หรือไม่อนุมัติการขายทอดตลาดให้กับผู้เสนอราคาสูงสุด ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุดนั้นยังต่ำกว่าราคาที่คุณคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดของตกค้างเห็นสมควร และคำตัดสินของคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดของตกค้างถือเป็นเด็ดขาดในกรณีมีเหตุจำเป็นคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดของตกค้างมีอำนาจสั่งยกเลิกผลการอนุมัติ หรือยุติ หรือเลื่อนการประมูลออกไป และกำหนดวันประมูลใหม่ รวมทั้งออกคำสั่งหรือประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประมูล ผู้ชนะการประมูลไม่มีสิทธิอุทธรณ์หรือฟ้องร้องบังคับคดีหรือเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากด้านศุลกากรสงขลาทั้งสิ้น

๘. ราคาที่ประมูลได้ หากจะต้องมีการชำระค่าภาษีอื่น ๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต หรือภาษีเพื่อมหาดไทย หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จะต้องเป็นภาระของผู้ชนะการประมูล ต้องชำระเพิ่มเติม และไม่รวมถึงเงินไซที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ผู้ชนะการประมูลจะต้องปฏิบัติเอง เช่น ใบอนุญาต ฯลฯ

๙. ผู้ชนะการประมูลสามารถจ่ายชำระด้วยแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่าย "กรมศุลกากร (พักรายได้)" โดย..."(ชื่อผู้ชนะการประมูล)..." หรือชำระผ่านระบบการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครื่องรับบัตร EDC (Electronic Data Capture) เมื่อผู้ชนะการประมูลได้ชำระเงินตามราคาสูงสุดที่ให้ไว้ครบถ้วนแล้ว ต้องรับของไปจากด้านศุลกากรสงขลาภายในวันรุ่งขึ้นที่เปิดทำการ

๑๐. คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายให้แก่ผู้ประมูลที่เสนอราคาสูงสุด ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวยังไม่สมควรขายและในกรณีที่ราคาประมูลสูงสุดเกินกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท และราคาดังกล่าวคุ้มค่าอากรและค่าภาษีอากรอื่นทุกประเภท เมื่อคณะกรรมการเคาะไม่รับราคาแล้ว ถ้าผู้ประมูลไม่พร้อมที่จะชำระเงินทั้งหมดได้ทันทีก็ให้ผู้ให้ราคาสูงสุดวางเงินสดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของราคาประมูลได้ และผู้ประเมินได้จะต้องชำระเงินทั้งหมดภายในวันรุ่งขึ้นที่เปิดทำการ ถ้าไม่ชำระเงินทั้งหมดภายในระยะเวลาที่กำหนด ด้านฯ จะริบเงินมัดจำที่วางไว้และนำของออกขายทอดตลาดใหม่ ถ้าปรากฏว่าราคาที่ขายใหม่เมื่อรวมกับเงินที่รับไว้ไม่คุ้มกับราคาที่ขายได้ในครั้งก่อน ผู้ประมูลได้ที่ให้ราคาสูงสุดในการขายทอดตลาดครั้งก่อนต้องรับผิดชอบในส่วนราคาที่ขาดอยู่นั้น

๑๑. ผู้ประมุขของได้เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการขนย้ายของตกค้างด้วยตนเอง ออกจากด่านศุลกากรสงขลา ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ภายใน ๑ วัน นับแต่วันชำระเงินค่าของครบถ้วน ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับผ่อนผันจากด่านศุลกากรสงขลา มิฉะนั้นผู้ประมุขได้จะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าฝากของให้แก่ด่านศุลกากรสงขลา และด่านศุลกากรสงขลาจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ของนั้น ตามมาตรา ๒๐๗ และ ๒๐๙ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

๑๒. คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดของตกค้าง อาจระงับการขายทอดตลาดในครั้งนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

๑๓. ด่านศุลกากรสงขลา ไม่ออกใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ ๓๒) ให้แก่ผู้ชนะการประมูลที่ประมูลรถยนต์ของตกค้างได้ เนื่องจากตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดรถยนต์ซึ่งมีกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าน้อยกว่า ๔ กิโลวัตต์ ไม่สามารถนำไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกได้

ผู้สนใจความประสงค์จะเข้าสู่ราคาในการขายทอดตลาดของตกค้าง สามารถเข้าดูของตกค้างได้ ในวันพุธ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. สามารถติดต่อสอบถามและขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานของกลางฯ ด่านศุลกากรสงขลา ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ ๐๗๔-๓๓๑-๓๔๗-๘ ต่อ ๔๓๔๘ ในวันและเวลาราชการ หรือเว็บไซต์ด่านศุลกากรสงขลา www.songkhla.customs.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน



ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณ)

นายด่านศุลกากรสงขลา

บัญชีแนบท้ายประกาศด้านศุลกากรสงขลา ที่ ๙ /๒๕๖๖
ขายทอดตลาด ในวันพุธ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	เพิ่มเติมที่	รายการ	จำนวน	ราคาเริ่มต้น (บาท)
๑	คดีของ ตกค้างที่ ๓/๙.๕.๖๖	<p>๑. รถเก๋งไฟฟ้า ๔ ล้อ กำลังมอเตอร์ ๑.๕ กิโลวัตต์ แบตเตอรี่ ๖๐ โวลต์ แรงดันไฟฟ้า ๕๘ แอมป์</p> 	๑๖ คัน	
		<p>๒. รถเก๋งไฟฟ้า ๓ ล้อ กำลังมอเตอร์ ๑.๕ กิโลวัตต์ แบตเตอรี่ ๖๐ โวลต์ แรงดันไฟฟ้า ๕๘ แอมป์</p> 	๒ คัน	๑,๓๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ เปิดให้ชมของตกค้างได้ ในวันพุธ ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.